
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2565 
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อ าเภอชนบท   จังหวัดขอนแก่น 



1 
 

                                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖5 

วันจันทร์  ที ่ 30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 เวลา 09.3๐ น. 
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิโรจน์  แสงมณี ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
2 นางนุชรา  ค าคูณเมือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท นุชรา  ค าคูณเมือง 
3 นางเนาวรัตน์  หมั่นดี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท เนาวรัตน์  หมั่นดี 
4 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท กัณทิดา  ประจันตะเสน 
5 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
6 นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ 
7 นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
8 นายประชิต  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ประชิต  บุญศรี 
9 นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา 

10 นางลัดดา  พวงชน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลัดดา  พวงชน 
11 นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วสันต์  วรางคณาวดี 
๑2 นายโสภณ   พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท โสภณ   พลเวียง 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1    
2    
3    

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

สุณีย์  หินเธาว ์

2 นางสาวณัฏฐ์  พวงชน รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ณัฏฐ์  พวงชน 
3. นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชนบท วุฒิชัย  โคตรแก้ว 
4. ด.ต. อุทิศ  ตรีศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

5 นายศิริพันธ์  อัตถาชน ก านันต าบลชนบท  
6 นายสาโรช  ตรีศร ี ก านันต าบลศรีบุญเรือง  
7 นางสุภาพร  ถิระพงษ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลชนบท  
8 นางสาวรัชนี  วรุณศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลชนบท  
9 นางสาวอัญชลี  ปานอ าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลชนบท  

10 นายโกวิท  เวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท  
11 นายมานิตย์  พุทธโค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลชนบท  
12 นายจรูญ  แก้วมาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลชนบท  
13 นายพิทักษ์  เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลชนบท  
14 นายพัฒนพงษ์  จ านงค์พิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง  
15 นายสมโภชน์  มิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลศรีบุญเรือง  
16 นายอุดม  นาสินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง  
17 จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ยุทธนา  ตาบ้านดู่ 
18 นางสยุมพร  ศรีวังสุ รองปลัดเทศบาลต าบลชนบท สยุมพร  ศรีวังสุ 
19 นางสาวพรรณพิศ โควินทะสุด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล พรรณพิศ โควินทะสุด 
20 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง สรสิช  ว่องไว 
21 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 
22 นายวิจิตร  จันทะวงษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ วิจิตร  จันทะวงษ์ 
23 นางรัตนา  กระพ้ีแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพ้ีแดง 
24 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
25 นางสาวปิยะนารถ  คงนาวัง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปิยะนารถ  คงนาวัง 
26 นางสาวสกุลพิชญ  พรหมสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข สกุลพิชญ  พรหมสิงห์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖5 ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาล นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล เวลา 09.3๐ น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑2 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ดิฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่1/2565  เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2565  มีมติก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2565  เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมี
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

ก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๔ แหง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)     
พ.ศ.๒๕62 ประกอบข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30  
พฤษภาคม  2565 โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน และได้ก าหนดประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2565 ครั้งที่ 
1/2565 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นั้น เพ่ือให้การประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเชิญประธานสภา
เทศบาลต าบลชนบท ท าหน้าที่ประธานด าเนินการประชุมต่อไป ขอกราบ
เรียนเชิญค่ะ 
 

วันนี้ เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  2565 ครั้ งที่ 
1/2565  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลชนบท ก่อนอ่ืนขอบคุณท่านสมาชิกสภา ท่านคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กิจการสภาที่มาก่อนเวลา ขอบคุณมากครับ 
เมื่อถึงก าหนดการประชุม กระผมขอเปิดการประชุมครับ  

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบ  
1.สืบเนื่องจากงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565   
ช่วงเช้ามีการท าบุญตักบาตร ช่วงบ่ายมีกิจกรรมแห่รอบบ้านนะครับ แห่
นางสงกรานต์ แห่รูปเหมือนเจ้าคุณพ่อรอบบ้านท าให้ประเพณีของเรา
กลับคืนมา ที่ห่างหาย 2-3 ปีมาแล้ว เนื่องจากโรคระบาดหรือโรคโควิด ก็
ยินดีและชื่นชม พ่ีน้องชาวชนบทที่ร่วมมือร่วมใจรวมทั้งคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณมากนะครับ  
2.งานบวงสรวงเจ้าพ่อมเหสักข์หลักเมือง  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ก็มี
การแห่ขบวนฟ้อนร าสีสัน ท าให้พ่ีน้องตื่นตัวกันมาก มีเสียงเพลงเสียงกลอง 
ดีใจอบอุ่นกันเยอะเพราะเงียบหายมาหลายปีขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
แล้วก็เงินต้นดอกไม้เงินของเรา ยอดเงินที่ได้ทั้ง15 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 
112,801 บาท นะครับ ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้เป็น
อย่างสูง ขอบคุณพ่ีน้องที่ให้ความร่วมมือทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
รวมทั้งข้าราชการประจ าของเราด้วย ขอบคุณครับ 
 
 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ขออนุญาตนะคะพอดีท่านประธานพูดถึง
ประเพณีงานสงกรานต์ งานบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์ในฐานะผู้บริหารและผู้
จัดงานรวมทั้งข้าราชการในส านักงานเทศบาลต าบลชนบท ดิฉันขอชี้แจงใน
รายละเอียดนอกจากเงินต้นดอกไม้เงินที่เราได้มาจาก 15 ชุมชนรวมเป็น
ยอด  112,801 บาท ยังมีเงินตู้รับบริจาคเป็นจ านวนเงิน  38,135 บาท 
รวม 2 ยอดจะเป็นจ านวน 105,936 บาท เราจะน าเงินเข้ากองทุนเจ้าคุณ
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พ่อทั้งหมด ณ วันที่นับเงิน ท่าน สท.ประชิต ท่านสท.ลัดดา ก็มานับเงินช่วย 
เราน าเงินเข้ากองทุนไปแล้ว 130,936 บาท เหลือเงิน 20,000 บาท ใน
วันที่นับเงินกรรมการเจ้าพ่อกรมทา ท่านมาขอความอนุเคราะห์ เรื่อง
งบประมาณที่เราจะช่วยก็เลยยืมตรงนี้ไปก่อน 20,000 บาท ตอนนี้
เทศบาลก าลังท าโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อกรมทา เพ่ือจะน าเงิน 20,000 
บาท มาคืนกองทุนเจ้าพ่อมเหศักดิ์  เสร็จเมื่อไหร่ก็จะเป็นยอดเงิน 
150,936  บาท และก็จะมีเงินสอยดาวซึ่งการเงินเป็นผู้ด าเนินการส่ง
มาแล้วค่ะ ส่งครั้งแรก 49,556 บาท  ส่งครั้งที่ 2  14,996 บาท รวม
เป็นยอด 64,552 บาท ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าเราเริ่มจาก ท า
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน ร้านค้าในเขตเทศบาล ขอความ
อนุเคราะห์ ไปหน่วยงานหลายๆท่าน ท่านสส . ท่านสจ. ซึ่งให้ความ
อนุเคราะห์เป็นเงินเป็นสิ่งของให้เราน ามาจับรางวัล รายรับทั้งหมดจะมา
จากฝ่ายที่จัดท าก็คือกองคลัง ยอดขายสลากสอยดาวทั้งหมด 97,380 
บาท หักค่าใช้จ่ายก็คือต้องไปซื้อของ เช่น มาม่า สบู่ ซันไลต์ น้ าปลาเพ่ือมา
จับรางวัลเป็นเงิน  34,128 บาท และมีค่าซื้อข้าวให้กรรมการชุมชนหรือ 
อสม.ที่มาช่วยเฝ้า และก็มีค่ารถแห่ 2 คัน รถของคุณเทพนรินทร์กับพ่ีเอ
กองสาฯก็เลยเบิกจากตรงนี้ไปให้ก่อน ยอดคงเหลือ 64,552 บาท ด้วย
ความตั้งใจที่เราประชุมกันว่าจะจัดงานจะเข้าชุมชนที่เรามีกรรมการชุมชน
ประธานชุมชน ชุมชนละ 1,000 บาท ตามที่ท่านนายกท่านเคยพูดไว้
และอสม.อีกชุมชนละ 1,000 บาท ก็จะเป็นชุมชน 15,000 บาท       
อสม. 15,000 บาท ยอดเงินที่เหลือน าเข้ากองทุนเจ้าคุณพ่อมเหศักดิ์
ทั้งหมด 34,552 บาท อีกตัวหนึ่งจะเป็นเงินเสื้อซึ่งท่านให้รายละเอียด
มาแล้ว รายงานการจ าหน่ายเสื้อเข้ากองทุนเจ้าพ่อมเหศักดิ์ประจ าปี 2565 
อันนี้จัดท าโดยกองทุนไม่เกี่ยวกับเทศบาลต าบลชนบทไม่เกี่ยวกับคณะ
ผู้บริหารหรือท่านสมาชิกสภา จัดท าโดยกองทุนเจ้าพ่อมเหศักดิ์น าโดย ด.ต.
อุทิศ ตรีศรี  ประธานกองทุนเจ้าพ่อมเหศักดิ์ รายละเอียดดังนี้ เสื้อคอกลม
จ าหน่ายได้ 477 ตัว คอโปโลจ าหน่ายได้ 139 ตัว รวมเป็นจ านวน 612 
ตัว รายละเอียดการน าเข้ากองทุนคือส่วนต่างคอกลม ให้ตัวละ 39 บาท 
คอโปโลให้ตัวละ 29 บาท คอกลมขายตัวละ 189 บาท โปโล ขายตัวละ 
279 บาท พอหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ยอดสุทธิที่แจ้งมาท่านจะน าเข้า
กองทุน 15,768 บาท แต่ว่ายอดเงินนี้ยังไม่ได้น าเข้ากองทุนเจ้าพ่อ
มเหศกัดิ์เนื่องด้วยยังอยู่กับ ด.ต.อุทิศ ตรีศรี ประธานกองทุนเจ้าพ่อมเหศักดิ์
เสื้อจ าหน่ายได้ 612 ตัว เอาจ านวนเสื้อหารมันก็จะเหลือส่วนต่างไม่ถึง 39 
บาท เพราะว่ามันหักค่าใช้จ่าย จะเหลือประมาณลองๆหารดู ตัวละ 25 
บาท แต่ว่ายอดเงิน 15,768 บาท ก็จะเท่าตามนี้นะคะ  
สรุปรายละเอียดยอดเงินนะคะ  
-เงินต้นดอกไมเ้งิน 112,801 บาท  เงินตู้รับบริจาค  38,135  บาท 
 (รวมเงินต้นดอกไมเ้งินและเงินตู้รับบริจาค  เป็นเงิน 150,936 บาท) 
-เงินจากสอยดาว 34,552 บาท  
-เงินเสื้อ 15,768 บาท แตเ่งินเสื้อยังไม่มา ขอบคุณท่านประธานค่ะ 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

ที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

นายพงพันธ์  ฤทธิ์รักษา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นางสาวณัฏฐ์  พวงชน  

 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 
 

ขอบคุณท่ านรองสุณีย์  รองนายกเทศมนตรี  รั กษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
 
-รับทราบ 
 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้ งที่ 
1/2565  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 รายงานการประชุมได้ส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาล่วงหน้าแล้ว ท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไข เชิญครับ  
 
 
 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 14  บรรทัดเกือบสุดท้าย จาก Size S 
เปลี่ยนเป็น size M ค่ะ 
 
 
 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 ไม่มีรายชื่อนายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา
เข้าประชุมครับ 
 
 
 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 20 นามสกุลสระอูไม่ใช่สระอุ         
ขอแก้จาก ค าคุณเมือง เป็น ค าคูณเมือง  
 
 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 ชื่อท่านรองสุณีย์ หินเธาว์ น.เณร 
ไม่ใช่ น.หน ูขอแก้จาก นางสุนีย์ หินเธาว์  เป็น นางสุณีย์  หินเธาว์ 
 
 
 
 
 

มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ก็ขอ
มติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2565  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
และท่านใดท่ีไม่เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1
ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 1  มีนาคม  2565  จ านวน 8 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศร ี 6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 (4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
1/2564  วันที่  28  ธันวาคม  2564   
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ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

นายประชิต  บุญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทู้ถาม 
 

-ไม่มี 
 
 
 
 

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

 
 
 
 

-ไม่มี 
 
 
 

 

เรื่องที่เสนอใหม ่
 

5.1  ญัตติการพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท   
 

ต่อไปเข้ าสู่ ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  5 .1 การพิจารณาเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท  

 

ด้วยนางนุชรา ค าคูณเมือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบทได้ยื่น
หนังสือแสดงความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ตั้ งแต่วันที่  17 พฤษภาคม 2565  อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 20 ทวิ  ได้บัญญัติว่านอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา 20 วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประกอบค าสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 5044/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2560 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอ าเภอ
ชนบทได้รับทราบการลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภาฯ ของนางนุชรา
ค าคูณเมือง แล้ว จึงเป็นผลให้การด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลชนบท รายนางนุชรา ค าคูณเมือง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป 
เมื่อรองประธานสภาได้ยื่นลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีผลสิ้นสุด
วันที่ 17 พฤษภาคม 25565 เป็นเหตุให้ต าแหน่งงานว่างลงให้สภาเลือก
เลือกรองประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ต าแหน่งว่าง ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ขอ
เชิญสมาชิกเสนอชื่อพร้อมผู้รับรองครับ 
 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายประชิต บุญศรี สมาชิกสภา
เทศบาล ขอเสนอชื่อ นายวสันต์ วรางคณาวดี เป็นรองประธานสภา
เทศบาลต าบลชนบท ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรองคนที่ 1  นางลัดดา พวงชน 
ผู้รับรองคนที่ 2  นางนุชรา   ค าคูณเมือง 
 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  
ขอเชิญท่านปลัดชี้ แจง เ พ่ิมเติม เกี่ ยวกับระเบียบในการเลือกรอง
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จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ประธานสภาฯให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลชนบท ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน ญัตตินี้เป็นญัตติที่เสนอเพ่ือเลือกรองประธานสภา
เทศบาลต าบลชนบท แทนต าแหน่งที่ว่างซึ่งในข้อเท็จจริงสืบเนื่องจากท่าน
รองประธานสภาได้ยื่นลาออกตามกฎหมายคือลาออกต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยมีผลสิ้นสุด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นเหตุให้ต าแหน่ง
รองประธานสภาว่างลงซึ่งเป็นผลตามความประสงค์ของท่าน เป็นไปตาม
มาตรา 22 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562  เมื่อมีต าแหน่งว่างลงตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเลือก
รองประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 
ส่วนวิธีการเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
การเลือกรองประธานสภาให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
กรณีนี้กล่าวโดยสรุปว่า เมื่อมีการเลือกรองประธานสภา สมาชิกสภาแต่ละ
ท่านก็มีสิทธิ์ เสนอชื่ อสมาชิกสภาที่ เห็นสมควรด ารงต าแหน่ งรอง
ประธานสภาซึ่งชื่อนั้นมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวนแต่สมาชิกแต่ละท่านมีสิทธิ์รับรองได้เพียงรายชื่อเดียว  เมื่อมีการ
เสนอชื่อเสร็จแล้วหากไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติมหมายความว่ามีการเสนอชื่อ
เพียงท่านเดียวก็ถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
ได้รับการเลือกจากสภาให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล หลังจาก
นั้นต้องเสนอรายชื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่เราเลือก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาข้อ 15 ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมครับท่านประธาน
ขอบคุณครับ 

 

ขอบคุณท่านปลัดครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ไม่มี
นะครับ ตามระเบียบฯ ข้อ 14 ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่า ผู้นั้นได้รับเลือก 
เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็น รองประธานสภา
เทศบาลแล้วจ านวน 1 ชื่อ คือ นายวสันต์  วรางคณาวดี 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท มีมติเลือก นายวสันต์  วรางคณาวดี 
เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ซึ่งจะได้รายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
 
 

5.2  ญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ  5.2  ญัตติขออนุมัติท ากิจการนอก
เขตโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ขอเชิญท่านรองสุณีย์ หินเธาว์            
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลชนบทครับ  
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นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลชนบทและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอญัตติ เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท ดังต่อไปนี้ 
ญัตติ 5.2  ญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม             
ที่ ขก 6706/712 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2565 เรื่อง ขออนุมัตทิ า
กิจการนอกเขต   
เทศบาลต าบลชนบทได้อุดหนุนงบประมาณ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงบ่อ
ขยะเพ่ือฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยไม่ให้มีขยะ
ตกค้าง ที่เทศบาลต าบลชนบทต้องด าเนินการก าจัดขยะ และน าขยะไปทิ้ง
นอกเขตพ้ืนที่บริการโดยเทศบาลต าบลชนบทไม่ได้ด าเนินการเอง  และตาม
มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อการนั้นจ าเป็นต้องท า 
และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขต
ของตน และได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดรูปแบบความร่วมมืออย่างไม่เป็น
ทางการ โดยการจัดท าความตกลงร่วมมือ เช่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
บันทึกความตกลง (MOA) และบันทึกความร่วมมือ (MOC) ซึ่ งกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลชนบท ได้จัดท าร่างบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) กับเทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม ดังนี้ 
                        บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
          ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่องการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม          
และเทศบาลต าบลชนบทและเทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ 
         บันทึกความเข้าใจนี้ท าขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่    พฤษภาคม 2556 5 ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  โดยนายสมพร กองกะมุด       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมและเทศบาลต าบลชนบท    
โดยนางสุ ณีย์   หินเธาว์  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท และเทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์  โดย        
นายยุทธนา วงศ์ดินด า นายกเทศมนตรีต าบลชลบถวิบูลย์ 
        ทั้ง 3 ฝ่าย ตกลงร่วมกันเพ่ือด าเนินการ บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยโดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
       1.ปรับปรุงบ่อขยะ โดยถมกลบบ่อขยะเดิม จ านวนขุดขนย้ายกลบ
ขยะเดิม 10,000 ลูกบาศก์เมตร งานดินถมบ่อขยะเดิมจ านวน 2,400 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ สถานที่ด าเนินการที่สาธารณะ
ประโยชน์บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ต าบลโนนพะยอมอ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ด าเนินการในเดือนกันยายน 2565 
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นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายวสันต์  วรางคณาวดี        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 
 

 

 

 

นายโสภณ  พลเวียง        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      2.งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจ านวนเงิน 369,178  บาท โดยแยกดังนี้ 
      2.1 เทศบาลต าบลชนบท              จ านวนเงิน 169,883  บาท 
      2.2 เทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์        จ านวนเงิน 107,000  บาท 
      2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จ านวนเงิน 92,295 บาท 
     3.ขอบเขตความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกลี่ยกลบถมขยะเดิม ปริมาณขยะประมาณ     
200 ตัน ความสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นขยะตกค้างที่ไม่สามารถจัดการ
ลงบ่อก าจัดขยะได้  โดยมีองค์กรปกครองทั้ง 3 แห่งเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณตามขอ้ 2 ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
        เริ่มด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 
สิ้นสุดวันที่   กันยายน 2565  โดยมีเอกสารแนบท้ายจ านวน 1 ชุด 
    4. ร่วมกันบริหารจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่มี
ขยะตกค้าง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประชาชน 
        บันทึกความเข้าใจนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน          
ซึ่งทั้ง 3 ฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ  
จึงขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 
ขอบคุณท่านรองสุณีย์ รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีครับ มีท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
เชิญครับ 
 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนรองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร กระผมนายวสันต์ 
วรางคณาวดี เรื่องขยะเป็นปัญหามายาวนาน ถ้าเราท าแบบนี้มันก็ดีอย่าง
หนึ่งคือต่อไปเราจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ ก็คืออบต.โนนพะยอมเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานและสมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายโสภณ พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาล ขอสนับสนุนขอเป็นส่วน
หนึ่งที่ดูแลในส่วนของขยะมูลฝอย ท่านประธานที่เคารพครับข้อเท็จจริง
เรื่องหนังสือของกองสาธารณสุขได้มีข้อความขออนุมัติโอนงบประมาณ   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงบ่ขยะ โดยเฉพาะขยะซึ่งเป็นสิ่งที่
น่ากลัวและเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข ในการนี้ในเทศบัญญัติของปี 
2565 ไม่มี ซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ทางผู้บริหารได้เสนอมาตามข้อเท็จจริง
แล้วเทศบาลเรามีความจ าเป็นที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วนในส่วนการดูแลขยะ
ครับท่านประธาน จริงแล้วทุกโครงการมีส่วนดีและมีส่วนเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะ
เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไมว่่าจะเป็นค่าตอบแทนเก่ียวกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และอีก
หลายๆอย่างก็มีความส าคัญเช่นกัน ผมเข้าใจว่าผู้บริหารเทศบาลมีเจตนาที่
ดีที่จะดูแลในส่วนที่ส าคัญตรงนี้ ในการนี้อยากขอโอนเพ่ิมจากสภาเทศบาล
แห่งนี้ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอมา การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
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นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

จดัได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการตามบันทึก
ข้อตกลง MOU สถานที่ทิ้งขยะครับท่านประธาน ผมก็เห็นด้วยกับคณะ
ผู้บริหารที่จัดงบประมาณตรงนี้ขอเป็นก าลังใจและให้บริหารจัดการเรื่องนี้
ให้ส าเร็จในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องดูแลขยะให้ดีกว่านี้ ซึ่งขยะเป็นสาเหตุ
ที่ส าคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณครับ 
ผมก็มีแนวคิดเรื่องขยะนะครับ ผมว่าโครงการเก่าของเราน่าจะเอามาท า
ใหม่ให้เป็นรูปธรรม อย่างไปอบรม สสส.มาขยะรีไซเคิลนะครับถ้าเรา
ปลูกฝังจิตใจลูกหลานของเราขยะจะน้อยลงเราควรเอาข้อนี้มาปฏิบัติใหม่
นะครับอยากให้บ้านเมืองเราสะอาดขยะรีไซเคิลพวกขวดต่างๆเราน่าจะท า
โครงการขยะรีไซเคิลปลูกฝังจากเด็กนักเรียนของเรา โรงเรียนชุมชนบ้าน
ชนบทโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ขยะจะได้ลดน้อยลงบ้านเมืองจะได้
สะอาดลดมลภาวะ ขอบคุณครับ 
ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิกขอชี้แจงรายละเอียดญัตติ 5.2 
ญัตติ 5.3 ค่ะ เราจะสนับสนุนเงินไปให้ อบต.โนนพะยอมปรับปรุงบ่อขยะ
หลังจากนั้น อบต.โนนพะยอมเขาจะรับผิดชอบพ้ืนที่เองโดยการที่เวลาเรา
ไปทิ้งขยะต้องเสียค่าทิ้งตันละ 350 บาท ที่คุยไว้นะคะ ต่อไปนี้เจ้าของ
พ้ืนที่จะรับผิดชอบดูแลความสะอาดต้องจัดเวรยามเพ่ือไม่ให้ชาวบ้านเอา
ขยะไปทิ้งข้างนอก ต่อไปเป็นความรับผิดชอบของ อบต.โนนพะยอมเราจะ
จ่ายเงินตามที่เราทิ้งขยะต่อไปในสื่อสังคมจะลงว่าบอกขยะสกปรกยังไงก็จะ
ไม่เกี่ยวกับเทศบาลต าบลชนบท ขอแค่ว่าเวลาที่ชาวบ้านไปทิ้งขอให้เข้าไป
ทิ้งข้างในน่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้ด้วยก็จะได้คุย
รายละเอียดกับเจ้าของพ้ืนที่อีกอีกทีหนึ่งค่ะ ในส่วนที่เราค านวณไว้คร่าวๆ
เดือนละ 200 ตันx ตันละ 350 บาท เดือนหนึ่งจะเป็นเงิน 70,000 บาท
นี้เป็นค่าทิ้งขยะ ซึ่ง อบต.โนนพะยอมก็จะได้เงินไปบริหารจัดการบ่อขยะ
เป็นจ านวนเยอะพอสมควร ซึ่งจะเป็นการตัดปัญหาที่จะก่อนเราจะต้องดูแล
บ่อขยะเองเป็นระยะเวลา 6 เดือนในแต่ละปี ขอบคุณค่ะ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมนายธวัช รุ้งเที่ยงธรรม
สมาชิกสภา ผมขอรบกวนท่านรองนายกเทศมนตรีรักษาการแทน
นายกเทศมนตรี ช่วยประสานไปทางนายกอบต.โนนพะยอมให้ท าป้ายขึ้นว่า
บ่อขยะแห่งนี้รับผิดชอบโดยอบต.โนนพะยอมชาวบ้านจะได้เข้าใจว่าอบต.
โนนพะยอมเป็นผู้รับชอบ และขอเสริมนิดในส่วนของท่านประธานในส่วน
ของขยะรีไซเคิลผมอยากให้ซื้อถังขยะแยกไปเลยแล้วไปวางตามจุดที่เคยวาง
ชาวบ้านที่ทิ้งจะได้แยกเอง ซื้อเลยครับเงินมีก็ซื้อเลยครับขอบคุณครับ  
   

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ ไม่มีนะครับผมจะขอ
มติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.2 ขออนุมัติท า
กิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ 
กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ท ากิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
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มติที่ประชุม 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 

เห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตโครงการปรับปรุงบ่อขยะ 

 
 

5.3 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ 5.3 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
1.รายการเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงบ่อขยะ เป็นเงิน 169,881 บาท 
ขอเชิญท่านรองสุณีย์ หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเชิญครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลชนบทและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอญัตติ เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท ดังต่อไปนี้ 
ญัตติ 5.3 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  
1.รายการเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงบ่อขยะ เป็นเงิน 169,881 บาท 
ตามบันทึกข้อความ งานนโยบายและแผน ที่ ขก 6701/808 ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
กองสาธารณสุขฯได้มีบันทึกข้อความแจ้งว่าขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
รายการอุดหนุนโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม จ านวนเงิน 169,881 บาท ซึ่งการจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาล
จะสามารถกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ขอบคุณค่ะ 
มีท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา 5.3 ขอความเห็นชอบจ่ายเงิน
อุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
1.รายการเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงบ่อขยะ เป็นเงิน 169,881 บาท 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  
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มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 
 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงบ่อขยะ เป็นเงิน 169,881 บาท
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 

เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2565 รายการเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงบ่อขยะ เป็นเงิน 
169,881 บาท 

 
 

5.4  ญัตติพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ      
พ.ศ.2565 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ 5.4 การพิจารณาการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
ขอเชิญท่านรองสุณีย์ หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเชิญครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ญัตติที่ 5.4 เป็นต้นไปขอ
อนุญาตท่านประธานขอให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้น าเสนอท่ีประชุมค่ะ 
 
 
 
 

ขอบคุณท่ านรองสุณี ย์  รองนายกเทศมนตรี  รั กษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม
ในส่วนของการท ากิจการนอกเขตหลังจากที่สภาเทศบาลอนุมัติตามมาตรา 
67 ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แล้วเราจะส่งเรื่องประสานไปที่ อบต.
โนนพะยอมซึ่ ง เป็น เจ้ าของ พ้ืนที่ เ พ่ือที่ จะ เข้ าร่ วมประชุมให้ทาง          
อบต.โนนพะยอมเห็นชอบให้เราท ากิจการนอกเขตร่วมกับอบต.โนนพะยอม
ด้วยหลังจากท่ีสภาเห็นชอบได้รับความยินยอมแล้วเราจะส่งเรื่องผ่านอ าเภอ
ไปยังจังหวัดเพ่ือที่จะเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้อนุมัติปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติในการท ากิจการนอกเขต ซึ่งในการท ากิจการ
นอกเขตในครั้งนี้เป็นการท ากิจการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่วางไว้ว่าการ
นั้นจ าเป็นที่เราต้องท า ตามอ านาจหน้าที่อยู่ในเขตของตนและที่ส าคัญสภา
ให้ความยินยอมในการให้ท ากิจการนอกเขตซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ที่ต้องจัดให้
มีการบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งการที่เราต้องท าอยู่
นอกเขต ซึ่งในครั้งต่อไปในการทิ้งขยะจะเก็บค่าชั่งตามกิโล มันจะเป็นการ
มอบให้เขาไปก าจัดโดยที่เราไม่ต้องไปรับผิดชอบจะเข้า พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามมาตรา 34/1 ว่า
มอบหมายให้  อปท.ด้วยกันเป็นผู้ก าจัดหรือด าเนินการจะเป็นการ
มอบหมายแยกกันคนละกรณีกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เขาแต่อนาคต
ข้างหน้าจะเป็นการมอบให้อบต.โนนพะยอมเป็นผู้ด าเนินการต่อไปขอ
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อนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมครับ 
ในส่วนของญัตติ 5.4.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2565 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All  In  One ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 
เครื่องเป็นเงิน 17,000 บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 6712/9 ลงวันที่ 14 
มีนาคม 2565  ขออนุมัติ โอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้ 
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 1) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread)และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จ านวน 1 หน่วย  
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 3) มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 4) มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน ( Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( 
Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7) มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 9) มีจอภาพในตัว และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 10) 
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi( IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
 

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท(งานบริหารงานคลัง) 
งานธุรการ กองคลังเทศบาลต าบลชนบท ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 
6704/892 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้ 
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว )จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท  โดยมี
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่
น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย  2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB 3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7) มีช่อง
เชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 8) มี
แป้นพิมพ์และเมาส์ 9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1
หน่วย 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
 

3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
งานธุรการ กองคลังเทศบาลต าบลชนบท ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 
6704/892 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้ 
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  1)เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 
dpi  3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  4) มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  6) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง  
เครื่องละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท (งานบริหารงานคลัง) 
งานธุรการ กองคลังเทศบาลต าบลชนบท ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 
6704/892 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้ 
รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 
เครื่อง ๆละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi  2) มีความเร็ว
ในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  3) 
มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB  4) มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  5) มี
ถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  6) สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
 

     5. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,500 
บาท เป็นเงิน 15,000 บาท(งานบริหารงานคลัง) 
งานธุรการ กองคลังเทศบาลต าบลชนบท ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 
6704/892 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้ 
รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน  
15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scannerภายในเครื่องเดียวกัน  2) เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  3)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 
dpi  4)มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  5)มีความเร็วในการ
พิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5
ภาพต่อนาที (ipm)  6)สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้   
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
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600 x 1,200 dpi  8)มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document 
Feed)  9)สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด าสามารถท าส าเนา
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  11)สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์  12)มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  13)มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
14)มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  15)สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
 

6.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาทรวมเป็นเงิน 34,000 บาท(งานบริหารทั่วไป) 
งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลชนบท  ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 
6701/783 ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2565  แจ้งว่า ขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามรายการ ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสู ง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 
3.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า 
แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7) มีช่อง
เชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 8) มี
แป้นพิมพ์และเมาส์ 9) มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 10) สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi-fi ( IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
 

7.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 
บาท  (งานบริหารทั่วไป) 
งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลชนบท  ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 
6701/783 ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2565  แจ้งว่า ขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามรายการ ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
( Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 1)เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 2) เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 3)  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi 4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (Ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 5) มีความเร็วในการ
พิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที(ipm) 6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 7) 
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 9) 
สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 10) สามารถท าส าเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g , n) ได้ 
14) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 15) สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
8.ครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑ 
เครื่อง งบประมาณ 24,900 บาท (งานทะเบียนราษฎร) 
งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาลต าบลชนบท ได้มีบันทึกข้อความ ที่ 
ขก 6701/753 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2565 ขออนุมัติ โอน
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายประชิต  บุญศรี            
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 
 

งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 24,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 
BTU 2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มี
ความหน่ ว ง เวลาการท าง านของคอมเพรส เซอร์  6 )  การจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เ พ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 7.1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 
ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร 
โดยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอน
งบประมาณเพ่ิมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
ซึ่งทั้ง 8 รายการ เป็นการโอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่จึงเป็นอ านาจของสภาในการ
พิจารณาอนุมัติตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงขอน าเรียนที่
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 
 
 
 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายประชิต บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีข้อสงสัยครับ ข้อที่5 ครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์Multifunction จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท และข้อที่ 
7.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ เครื่องพิมพ์มันซ้ ากันหรืออย่างไรครับ 
จะใช้ในห้องเดียวกันหรือไม่อย่างไร ขอให้ชี้แจงด้วยครับ  
 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ข้อที่ 5 เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง จะ
ใช้ในส่วนงานบริหารงานคลัง ส่วนข้อ 7  จ านวน 2 เครื่องจะอยู่ที่ส านัก
ปลัดอยู่คนละห้อง คนละกองค่ะ 
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นายโสภณ  พลเวียง            
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 

นายวสันต์  วรางคณาวดี            
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ
อนุญาตน าเรียนในข้อ 5.4 ญัตติพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  ซึ่งมีหลายรายการจาก 1-8 เทศบาลต าบลชนบท
ส่วนมากจะเป็นการขาดเรื่องของคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการปฏิบัติราชการให้
รวดเร็วทันใจซึ่งเราจะต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการในส่วนนี้และ
อีกหลายๆอย่างจริงๆแล้วเราต้องพร้อมทุกอย่างในส่วนที่ยังขาดยังเกินยัง
เหลือต้องจัดเตรียมให้พร้อมงบประมาณที่เราต้ังไว้ ถ้าเราไม่ได้ใช้ต้อง
น ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรา ผมขอ
สนับสนุนครับ 
 

งบประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนแต่ว่า
งบประมาณประจ าปี 2565 ก็จะหมดปีแล้วไม่เห็นท าอะไรเลยผมขอติ   
นะครับ งบประมาณอันเดิมยังไม่ท าเลยต้องคิดถึงผลประโยชน์ คิดถึงเงิน
ภาษีพ่ีน้องประชาชนงบประมาณอันเก่าก็กันแล้วกันอีก งบประมาณใกล้จะ
ตกไปอีกแล้ว อย่างรั้วเทศบาล รถน้ า รถขยะ เดี๋ยวก็ตกไปอีก ผมฝากนะ
ครับคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกท่านครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายวสันต์ วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาล สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมด 7 เดือน
กว่าๆทีห่ลายๆท่านได้เกียร์ว่างถึงเวลาแล้วนะครับ มันไม่ไหวแล้วพวกเรามา
ช่วยกัน นายกเขาก็ยกฟ้องเรียบร้อยแล้วพวกท่านหรือพวกเรามาร่วมใจกัน
พัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของเราแต่เห็นต่างฝ่ายต่างไปคนละมุมงบประมาณ
เรามีเราใช้อีกไม่ก่ีเดือนก็ประมาณใหม่ก็จะเข้ามา อันเก่ายังไม่ไปถึงไหนเลย
ครับเพราะอะไรครับเพราะเรามันมีเกียร์ว่างมันถึงมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้  
ขอบคุณครับ  
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
คณะผู้บริหาร ท่านปลัด ดิฉันนางเนาวรัตน์  หมั่นดี สมาชิกสภาเทศบาล 
ดิฉันขอสนับสนุนท่านวสันต์ วรางคณาวดีค่ะ 
มีท่านใดจะสอบถาม อภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณาการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All  In  One ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 
เครื่องเป็นเงิน 17,000 บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In  One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 17,000 บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)  จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

 
มติที่ประชุม 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่องเป็นเงิน 17,000 บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)   
 
 
 

ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท(งานบริหารงานคลัง) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท(งานบริหารงานคลัง)
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1เครื่องเป็นเงิน17,000บาท(งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 

ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
3เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึน้ 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 
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มติที่ประชุม 

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
 

ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง  
ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท (งานบริหารงานคลัง) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง  ๆ 
ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท (งานบริหารงานคลัง) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง  
ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท (งานบริหารงานคลัง) 
 
 
 

ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
5.ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์Multifunction จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท(งานบริหารงานคลัง) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์Multifunction จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท(งานบริหารงานคลัง) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 
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มติที่ประชุม 

 

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 
 

 

 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
มติที่ประชุม 

 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 
 

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์Multifunction จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท(งานบริหารงานคลัง) 
 
 

ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
6.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาทรวมเป็นเงิน 34,000 บาท(งานบริหารทั่วไป) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึน้ 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 17,000 บาทรวมเป็นเงิน 34,000 บาท(งานบริหารทั่วไป) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาทรวมเป็นเงิน 34,000 บาท(งานบริหาร
ทั่วไป) 
 
 

ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
7.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 
บาท  (งานบริหารทั่วไป) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 
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มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 

บาท  (งานบริหารทั่วไป) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printer จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 
15,000 บาท  (งานบริหารทั่วไป) 
 
 
 

ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา ญัตติ 5.4.การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
8.ครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑ 
เครื่อง งบประมาณ 24,900 บาท(งานทะเบียนราษฎร) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑ 
เครื่อง งบประมาณ 24,900 บาท(งานทะเบียนราษฎร) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน 
๑ เครื่อง งบประมาณ 24,900 บาท(งานทะเบียนราษฎร) 
 
5.5 ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ 5.5 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ขอเชิญท่านรองสุณีย์ครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอญัตติ เพื่อ
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น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท ดังนี้ค่ะ 
ญัตติ 5.5.ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

1.รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าจ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,600 บาท (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ต าบลชนบท  ที่ ขก 6706/505  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 แจ้งว่า 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
1) รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าจ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,600 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เดิม-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom  
ข้อเท็จจริง 
2.1 เนื่องจาก งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบล
ชนบทได้ตรวจสอบ ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าจ านวน 1 
เครื่อง พบว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงใหม่ จากฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 เปลี่ยนเป็น ฉบับเดือน
ธันวาคม  2564 ประกาศ ณ วันที่30ธันวาคม 2564 ท าให้รายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
1) รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าจ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,600 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
เปลี่ยนเป็นข้อความใหม่-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
32 MB -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ (นอกนั้นเป็นไปตามค าชี้แจงที่ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565)  ซ่ึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอน าเรียนต่อที่
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาค่ะ 
ส าหรับข้อ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ 
หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกศรีสุมังคล์ ถึงถนนรอบหนองกอง
แก้ว) งบประมาณ ๔๖๘,๘๐๐.-บาท (งานก่อสร้าง) มอบให้ผู้อ านวยการ
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มติที่ประชุม 

 
 

นายสรสิช ว่องไว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่างน าเสนอท่ีประชุมค่ะ ขอบคุณค่ะ 
มีท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา5.5.ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าจ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,600 บาท (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
จ านวน1เครื่อง เป็นเงิน 2,600บาท(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 (4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 

เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2565       

รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าจ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,600 บาท (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ขอ
อนุญาตท่ านรองสุณีย์  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขออนุญาตท่านประธานสภา เสนอญัตติการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ หมู่
ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกศรีสุมังคล์ ถึงถนนรอบหนองกองแก้ว) 
งบประมาณ ๔๖๘,๘๐๐.-บาท (งานก่อสร้าง) 
ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองช่างเทศบาลต าบลชนบท ที่ขก 
6705/364 ลงวันที่ 17  พฤษภาคม 2565 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
1) รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ 
หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรืองจ านวนเงินงบประมาณ  468,800 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
เดิมเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ 
หมู่ที 4 ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกถนนศรีสุมังคล์ ถึงถนนรอบหนอง
กองแก้ว) ถมดินยกระดับถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 67 เมตร หรือมีปริมาตร
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ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ดินถมไม่น้อยกว่า 295 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 677 ตารางเมตร ปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพัก จ านวน 30 บ่อ พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลชนบท 

ข้อเท็จจริง 
เนื่องจาก กองช่างเทศบาลต าบลชนบทได้ส ารวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง  พบว่ามี
การคลาดเคลื่อนของปริมาณงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาระส าคัญจึงมีความ
จ าเป็นที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการดังนี้ 
(1) รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ 
หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรืองจ านวนเงินงบประมาณ  468,800 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิมเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะ
ประเทศ หมู่ที 4 ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกถนนศรีสุมังคล์ถึงถนนรอบ
หนองกองแก้ว) ถมดินยกระดับถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 67 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 295 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 677 ตารางเมตร ปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพัก จ านวน 
30 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ชุด ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลชนบท 
เปลี่ยนเป็นข้อความใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนจันตะประเทศ หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกถนนศรีสุมังคล์
ถึงถนนรอบหนองกองแก้ว) กว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 677 ตารางเมตร ปรับปรุงยกระดับฝาบ่อ
พัก จ านวน 30 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลชนบท) 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอน าเรียนที่ประชุมสภาเพ่ือ
พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 
ท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา5.5.ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 

 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายวสันต์ วรางคณาวดี   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ หมู่ที่ 4 
ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกศรีสุมังคล์ ถึงถนนรอบหนองกองแก้ว) 
งบประมาณ ๔๖๘,๘๐๐.-บาท (งานก่อสร้าง) 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
จันตะประเทศ หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกศรีสุมังคล์ ถึงถนน
รอบหนองกองแก้ว) งบประมาณ ๔๖๘,๘๐๐.-บาท (งานก่อสร้าง) 
จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง  ) 

ไมเ่ห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์   
 (4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 

เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2565       

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันตะประเทศ หมู่ที่ 4 
ต าบลศรีบุญเรือง (เริ่มจากแยกศรีสุมังคล์ ถึงถนนรอบหนองกองแก้ว) 
งบประมาณ ๔๖๘,๘๐๐.-บาท (งานก่อสร้าง)     
 
 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกครับ 
 
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านรองสุณีย์ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ขอถามครับมี มี 4 เรื่องด าเนินการไปถึง
ไหนแล้ว 1. รถน้ า 2. คือรถขยะ เราด าเนินการไปถึงไหนมันเสียเวลานาน
มาแล้วซื้อเถอะครับท าเถอะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ท าปัญหามันยิ่งจะเยอะผม
เคยน าเรียนครั้งที่แล้วว่าถ้าขยะล้นเมืองจะท ายังไงถ้าเกิดมีไฟไหม้เยอะๆ
หลายห้องติดกันจะท ายังไงสถานภาพรถน้ าของเรามันใช้มานานแล้ว ท่าน
ประธานครับที่อ่ืนเขายังมีซื้อเถอะครับเงินเราก็มีงบประมาณเราพร้อมแล้ว
ถ้าเราไม่ท าตอนนี้เราจะไปท าตอนไหน งบประมาณใหม่ก าลังจะเข้ามาผมก็
เพียงแต่อยากเรียนถามว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วในสิ่งที่ประชาชนเขาจะ
ได้รับ เรื่องต่อไปเรื่องรั้วประมาณการหรืออะไรไปถึงไหนแล้วก็มาลักษณะ
เหมือนเดิมครับสิ่งที่ผมเรียนครั้งที่แล้วคือเรื่องนี้ผมก็เลยอยากถามว่ า
ด าเนินการไปถึงขนาดไหนแล้วเรื่องที่ 4 ครับเรื่องร่องน้ าหน้าวัดโพธิ์หน้า
ส านักงานเทศบาลหลังเก่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วขอค าชี้แจงหน่อยครับ
ส าคัญที่สุดครับ 5.อนุสาวรีย์ระเบียงทางเดินริมน้ า ท าไมเราถึงแก้ไขไม่ได้
มันต้องมีทางออกครับอย่างเราไปออกก าลังกายเห็นสภาพแล้วเสียใจเสีย



28 
 

 

 

 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

 

จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้สึก จริงสิ่งที่ผมจะน าเรียนต่อไปนี้ขอให้ทางเราพิจารณาดูว่าเดินหน้า
ต่อได้ไหมหรือจะปล่อยให้คาราคาซังแบบนี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วครับ เรื่อง
สุดท้ายเรื่องออกก าลังกายหนองกองแก้วเราไม่ต้องเอาแบบเดิมก็ได้เพียงแต่
เราไปตีเส้นเป็นแนววิ่งให้ดูดีเสากินรีก็ไม่ต้องมีครับขออนุญาตครับ มีเรื่อง
จะถามเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน 
ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ เรื่องรถน้ าเป็นของป้องกันนะคะ รถขยะ
เป็นของกองสาธารณสุขฯ รั้วของกองช่างค่ะ ร่องระบายน้ าหน้าวัดโพธิ์ท า
ไปแล้วน่าจะเป็นรางระบายน้ านะคะ ขอให้ท่านปลัดชี้แจงในส่วนของ
รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ  
 
 
 

เรื่องรถ 2 คันขออนุญาตเรียนที่ประชุมครับว่ามีการกันเงินตั้งแต่ปี 63, 64 
65 ก็ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถามนะครับ แต่ประเด็นมัน
อยู่ที่ว่าเรื่องนี้ได้ก าชับผู้รับผิดชอบไปแล้วให้ท า TOR อย่างรถน้ าอาทิตย์ที่
แล้วก็ถามน้องก็ว่า TOR ผมปรับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้น าเสนอขึ้นมา
ตอนนั้นว่าจะใช้วิธีคัดเลือก ตาม ว845 แต่ว่า ว845 ได้ยกเลิก จึงต้อง
ด าเนินการตาม ว78  วิธีคัดเลือกยกเลิกไป ว78 ต้องมาใช้วิธี e-bidding  
เนื่องจากสเปคมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบมันเปลี่ยนไปราคามันก็โดด
ขึ้นแต่คลังได้ประสานกับผู้ประกอบการหลายๆร้านเขาบอกว่าสู้ราคาได้
เอาสเปคเดิมราคาเดิมไม่ต้องไปโอนเงินเพ่ิมเขาก็พร้อมที่จะสู้  เรื่องรถน้ า
งานป้องกันก็ไปปรับเปลี่ยนบางส่วน ร่างTOR รถน้ า ณ วันนี้จบปรับ
เรียบร้อยแล้วรอเสนอข้ึนมา จากนั้นก็เสนอประกวดราคา e-bidding ไม่น่า
มีปัญหาแมว้่าเงินที่กันไว้สามารถใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2565 แต่ถ้าได้ก่อ
หนี้ผูกพันไว้แล้วก็ยังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปได้อีกแม้ว่าจะเลย 2 
ปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิธีการเบิกจ่าย  ส่วนรถขยะของสาธารณสุขฯได้
เสนอตั้งคณะกรรมการ TOR ขึ้นมา สเปคเบื้องต้นก็เลยถามว่า
คณะกรรมการยังไม่ได้ลงนาม 1 ท่าน ก็ให้ไปคุยกัน อย่างสเปคของส านัก
งบประมาณจะมีหลักๆ 3 เรื่อง 1. สมรรถนะที่บ่งบอกถึงหัวรถ แต่ก่อน
ไม่ได้ก าหนดปัจจุบันก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าหมื่นสองสมรรถนะหลักของรถ
ต่อมาก าหนด cc แต่ก่อนไม่ได้ก าหนด cc รถ นอกจากนั้นรายละเอียดอ่ืน
อยู่ที่เราจะไปก าหนดเพิ่ม ในเรื่องการต้องการสมรรถนะรถซึ่งได้สอบถามไป
ยังส านักงบประมาณแล้วไม่ได้เป็นการก าหนดนอกเหนือขุดแต่หลักๆต้องมี
ตามที่เขาก าหนดไว้ 3-4 รายการ นอกนั้นเราก็ต้องก าหนดเพ่ิมเอาทาง 
กองสาธารณสุขฯท ามาก็จะมีหลักๆอยู่ 3- 4 รายการ ในการจัดซื้อรถขยะ
กับรถบรรทุกน้ ามันเป็นรถประกอบมันไม่ ใช่ รถส าเร็จรูป มันจะมี
ส่วนประกอบอยู่ 3 ฝ่าย ฝ่ายที่ 1 คือตัวแทนจ าหน่าย 2 โรงงานผู้ประกอบ 
3 คือผู้จัดซื้อ ฝ่ายที่ 1 ผู้ที่รับหรือตัวแทนจ าหน่ายจะไปซื้อหัวรถมา ซื้อหัว
รถมาต้องไปส่งโรงงานประกอบประกอบเป็นรถขยะหรือรถบรรทุกน้ าตามที่
เราต้องการ ส่วนฝ่ายที่ 3 ก็คือฝ่ายผู้จัดซื้อก็คือฝ่ายบริหารสัญญา ดังนั้น
ถามว่าท าไมต้องไปก าหนดสเปคเพ่ิมเติม ถ้าเขาเอาหัวรถมาให้เราถ้าไม่ไป
ก าหนดโรงงานผู้ผลิตเขาอาจจะไปให้อู่ที่ไหนต่อเติมก็ได้ ถามว่าท าได้ไหมก็
ท าได้แต่ว่ารถเราคุณภาพอาจจะไม่การรันตีหรือไม่รับประกัน ท าไมต้องไป
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นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล   
ผอ.กองคลัง 

 

 

 

 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

นายประชิต  บุญศรี             
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด iso 9001  iso 14001 ซึ่งที่จริงตัวนี้มันบ่งบอกมาตรฐานของ
โรงงานหรือผู้ประกอบตัวถังรถซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรมเรารู้ว่าไม่ได้เป็นการล็อคสเปคในส่วนของรถขยะก็จะประมาณ
นี้จะเสร็จตอนไหนกองสาธารณสุขฯคงจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลจะเสร็จทันพร้อม
กับรถน้ าได้หรือไม่ถ้ารถบรรทุกน้ าเขาเสนอ tor ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะน าเรียน
ท่านนายกเพ่ือให้พัสดุไปจัดหาเป็นวิธี e-bidding ประกวดราคา คือตอนนี้
ราคามันขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการยินดีที่จะสู้ราคา รายละเอียดประมาณนี้
ครับท่านประธาน 
         
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารเรื่องรั้ว
เทศบาลขั้นตอนของเราอย่างที่เราท ารอบแรกเราได้ยกเลิกไปหลายรอบ
ขั้นตอนปัจจุบันอยู่ในระหว่างการท า e-bidding เพราะว่ามันมีงานหลายตัว
ที่เข้ามา ที่พัสดุก็ต้องดูให้ละเอียดปัญหาของเทศบาลต าบลชนบทเยอะ
เจ้าหน้าที่ก็เจ็บตัวมาเยอะต้องรอบคอบค่ะท่านสมาชิกสภา อย่างผอ.กอง
ช่างแกท างานเองแกไม่มีลูกน้องวิศวกรก็ไม่มีต้องเป็นช่างควบคุมงานเอง
ด้วยเซ็นหน้าฎีกาเองด้วยต้องเข้าใจแกด้วยค่ะ ในส่วนของกองคลังแต่ก็ต้อง
รับผิดชอบแก้แล้วแก้อีกค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ปัญหาของ 700,00 ค่ะ
คณะกรรมการเสนอบันทึกมา ผู้รับจ้างเสนอราคามามากกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้ เราก็เสนอไปหาท่านปลัด ท่านปลัดก็ให้เรียกผู้รับจ้างมาต่อรองราคา
ตอนนี้พัสดุก าลังเรียกผู้รับจ้างมาต่อรองราคาให้ลดลงค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ช่วงนี้เป็นช่วง
ฤดูฝนลูกน้ ายุงลายเยอะอยากให้ทางเทศบาลได้ด าเนินการก าจัดลูกน้ า
ยุงลายเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกซึ่งทุกปีก่อนที่จะมีการพ่น
หมอกควันเราจะมีการหยอดทรายก่อน 2-3 วันก่อน เรียนท่านประธาน
ฝากถึงคณะผู้ผู้บริหารด้วยค่ะ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย 
ผมนายประชิต บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ผมเห็นด้วยกับท่าน
วสันต์ที่พูดไปเกี่ยวกับงานที่ผ่านมาที่เราอยู่ในต าแหน่งปีกว่า งานต่างๆไม่
ด าเนินการไปถึงไหนเลยชาวบ้านถามว่าเป็นสมาชิกสภาให้อะไรกับชาวบ้าน
บ้างผมก็ ไม่ รู้ จะตอบอย่างไร แต่ก็สัญญานะว่าจะท าให้ดีที่ สุ ดให้
สะดวกสบายขึ้นกว่านี้  ถ้ามีโอกาสส าหรับผอ.หัวหน้าฝ่ายต่างๆถ้าเรามี
โอกาสส่งเสริมเทศบาลของเราให้มีความเจริญครับ อีกเรื่องครับมีเรื่องที่จะ
เรียนท่านประธานสภาฝากถึงคณะผู้บริหาร อยู่ 5 ข้อ 1. ไฟสว่างเส้นทาง
หลังวัดใต้วัดศรีบุญเรืองทางทิศตะวันตกไฟไม่ค่อยสว่างครับ 2. วัชพืชต้นไม้
เยอะช่วยไปท าความสะอาดให้ด้วยครับ 3. หน้าพีเค ริมหนองกองแก้วมี
การท าถนนใหม่ร่องระบายน้ ามันต่ าอยากให้ไปยกให้ได้ระดับเสมอผิว
จราจรอันใหม่เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 4. เครื่องออกก าลังกายที่วัด
หนองกองแก้ว มีชาวบ้านสอบถามว่าเครื่องออกก าลังกายไปไหน ก็ตอบไป
ว่าช่างเอาไปท าอยู่ถ้าท าเสร็จแล้วคงจะเอากลับมาตั้งไว้ที่เดิม รบกวนช่วย
ตรวจสอบให้ด้วยครับ 5. วัชพืชแถวริมหนองกองแก้วตั้งแต่เส้นรอบหนอง
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แก้วไปถึงศาลเจ้าพ่อกรมทาให้ไปตัดท าความสะอาดให้ด้วยครับขอบคุณ
ครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี
รักษาการแทนนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงพอดีตอนนั้นได้รับการ
ประสานจากชาวบ้านว่าเครื่องออกก าลังกายถูกย้ายเข้าไปอยู่ในวัดบึงแก้ว
แล้วพอดีที่ผ่านมาได้ประสานงานกับทางผอ. กองช่างว่า ถ้าท าถนนเสร็จ
แล้วจะได้น าออกมาติดตั้งไว้ที่เดิมแต่ว่าในเบื้องต้นทางเทศบาลจะได้ออกไป
ตรวจสอบว่าเครื่องออกก าลังกายยังอยู่ในวัดหรือไม่ได้จะได้ด าเนินการ
ต่อไป  
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ผม    
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเขต 1  มี 2 ที่ขอน าเรียนที่ประชุม 
เรื่องแรก การเก็บขยะพนักงานที่ไปเก็บขยะท าหล่นแล้วไม่กวาดไม่เก็บอันนี้
จะพบเจอบ่อยมาก 2. วินัยจราจรตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลและตรงหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ้ามีเทศกิจไปดูแลเหมือนเดิมก็น่าจะดีครับ 
 
 

เรียนท่านประธานสภา เรื่องเทศกิจที่ใช้งานได้มี 1 คน หัวหน้าคือนพดล ใช้
งานไม่ได้แล้วคงจะต้องจัดการตามระเบียบวินัยข้าราชการ เหลือพ่ีตุ๊กคน
เดียวทีใ่ช้งานได ้ซึ่งเทศกิจเราจะดูตามตลาดเพราะเทศกิจเราจะดูตามตลาด
จัดระเบียบตลาดน้อยตอนเช้า ตลาดสดเทศบาลตอนเย็น ถ้าเป็นงานจราจร
คงจะต้องขอไปทาง สภ.ชนบท  
 
 

กราบเรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ดิฉันนางนุชรา
ค าคูณเมือง สมาชิกสภาเขต 2 มีเรื่องน าเสนอ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 แผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งเป็นโครงการจัดงานงานบุญ
ประเพณีงานบุญเบิกบ้านและก็อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  งบประมาณ 60,000 บาท มี 15 ชุมชนเรียนถามว่า
การจัดงานบุญประเพณีบุญบ้านไปถึงไหนแล้วฝากด้วยค่ะ เรื่องที่ 2 เรื่อง
การด ารงต าแหน่งรองประธานสภาในการด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 1 
ปีเต็มๆของดิฉัน การด าเนินโครงการของเทศบาลก็ล่าช้าสภาของเราตั้งงบ
ไว้หลายโครงการ การจัดการท างานก็ล่าช้าค่ะ  
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาครับท่านนายกได้สั่งการไว้อยู่แต่
บุญประเพณีบุญเบิกบ้านเรายังไม่ได้ก าหนดเป็นประเพณีประจ าปี  ซึ่งผู้ว่า
ต้องประกาศก าหนดก่อนซึ่งเราได้ท าเรื่องไปแล้วแต่ตอนที่เราไปตามจังหวัด
บอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
เราเสนอเรื่องไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปรากฏว่าจะไปท างานสงกรานต์ผ่านไป
ก็ยังบอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตามตลอดมันก็
เลยเป็นปัญหาว่าเมื่อยังไม่ได้มีการประกาศเป็นประเพณีมันก็ยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายให้ได ้แนวทางต่อไปเบื้องต้นก็ต้องไปตามในจังหวัดว่าเขาจะประชุม
หรือตั้งคณะกรรมการเสร็จในตอนไหน ส่วนกรณีปีนี้ก็คงมาคุยกันว่าจะ
หาทางออกยังไงหรือว่าอาจจะต้องไปตั้งชดเชยในปีต่อไปหรืออย่างไร ถ้าปี
นี้จังหวัดประกาศไม่ทันอาจจะไปตั้งชดเชยในปี 66 เพ่ิมเติมก็สุดแท้แต่






